



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2559(เพิ่มเติม)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ มีพันธกิจที่จะต้องผลิตนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงรวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญจะช่วยให้บรรลุพันธกิจและคุณภาพของบุคลากร ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับผิดชอบ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 31(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2552 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายนอก พ.ศ. 2552 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ.2556 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2558 และมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้กับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 1 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายธันตภา กรพิทักษ์)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ประเภท	สถานที่/สาขา	ทุนอุดหนุน/ปีการศึกษา	หมายเหตุ
1.	นายกันต์ อินทวงศ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	ทุนนำเสนอผลงาน ทางวิชาการ	ณ กรุงเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส	เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 60,000 บาท	เบิกจ่ายตาม รายการที่จ่ายจริง แสดงใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 ทุนอุดหนุนเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Building Nampee Iron Threshing Machine through Mutually Incorporated Technology Transfer Technique” การสร้างเครื่องนวดผสมแร่เหล็กน้ำพี้ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ณ กรุงเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2559